



ที่ ศธ ๐๔๒๒๖ / ๕๙๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓ อำเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐

๒๗/กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน ๑ อัตรา โดยได้ดำเนินการคัดเลือกในวันที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต ๓ จึงประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ การนี้ จึงขอให้โรงเรียน
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยณรงค์ แสงคำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง

โทร ๐๘๕ ๖๘๑ ๓๓๘๘



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง แม่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เรื่อง การรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ลำดับที่ ๑ นางสาวสุลาลี โพธิ์รุกข์

ลำดับที่ ๒ นางสาวกัลยา นาสุริวงศ์

จึงให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
โดยนำหลักฐานตามประกาศรับสมัครมาเพื่อประกอบการจัดทำสัญญาจ้าง หากเลยกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์
และจะถูกยกเลิกประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และจะเรียกลำดับถัดไปมาทำสัญญาจ้าง บัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกได้นี้ ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยณรงค์ แสงคำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓